



Khi đến với Phố cổ Hội An, hầu hết du khách đều muốn tham quan các quán ăn thêu khăn trúc đặc đáo, thưởng thức các món ăn đặc sản Phố Hội và mua sắm những món quà lưu niệm cho mình và người thân. Ngoài ra, du khách còn có thể sắm hàng mỹ thuật trang sức đặc sắc gia công bằng bạc hoặc vàng với phong cách riêng do du khách tự thiết kế hoặc đặt gia công theo catalogue, qua địa chỉ Email hoặc trên Website. Để tiện hơn khi những trang sức này được làm từ những đôi bàn tay khéo léo của những người thợ Kim hoàn chuyên nghiệp và tay nghề cao Bien Bac Jewelry. Thuyết là tiếc nếu du khách không ghé qua một trong những cửa hàng gia công trang sức nổi tiếng bậc nhất trong khu vực phố cổ này

Với lòng yêu nghề và mong muốn mang lại cho khách hàng những sản phẩm trang sức đặc đáo, shop Bien Bac đã ra đời vào năm 1997. Trong những năm qua, Bien Bac



Jewelry đã không ngừng phát triển thịnh vượng và nâng cao uy tín trong ngành ở khu vực Miền Trung. Tại phố cổ Hội An, những người thợ Bien Bac Jewelry đã đem đến những giá trị của mình, được nhiều khách hàng trong nước và quốc tế biết đến và có thể nói khách hàng của chúng tôi đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.



Tọa lạc tại 55 Hoàng Diệu, Trang Sức Bạc Bạc đã dần trở thành một địa chỉ quen thuộc không những đối với khách hàng trong nước mà còn đối với du khách du lịch nước ngoài khi đến với Hội An. Sau những giờ phút tham quan phố cổ Hội An, xin quý khách đừng quên tìm kiếm cho mình và người thân những trang sức vàng bạc lâu bền và hấp dẫn tại shop Bạc Bạc của chúng tôi. Với sự đa dạng về mẫu mã và các tay thợ lành nghề, Bạc Bạc Shop là một địa chỉ đáng tin cậy đối với quý khách. Nếu thời gian hẹp, nhiều khách hàng của chúng tôi đã hài lòng với việc đặt hàng tại chỗ hoặc gọi mua qua email để chúng tôi có thể giao công và gửi về nước cho họ.

Khi đến với Phố cổ Hội An, hãy tận dụng khách để mua tham quan các quần thể kiến trúc đình đài, thưởng thức các món ăn đặc sản Phố Hội và mua sắm những món quà lưu niệm cho mình và người thân. Ngoài ra, du khách còn có thể sắm hàng những trang sức đặc biệt gia công bằng bạc hoặc vàng với phong cách riêng do du khách thiết kế hoặc đặt gia công theo catalogue, qua địa chỉ Email hoặc trên Website. Để biết hơn khi những trang sức này được làm từ những đôi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân Kim hoàn chuyên nghiệp và tay nghề cao Bien Bac Jewelry. Thời tiết là thời gian du khách không ghé qua một trong những cửa hàng gia công trang sức nổi tiếng bậc nhất trong khu vực phố cổ này

Với lòng yêu nghề và mong muốn mang lại cho khách hàng những sản phẩm trang sức đặc biệt, shop Bạc Bạc đã ra đời vào năm 1997. Trong những năm qua, Bạc Bạc

Jewelry đã không ngừng phát triển những hiểu và nâng cao uy tín trong ngành ở khu vực Miền Trung. Tại phố cổ Hội An, những hiểu Bạc Bạc Jewelry đã dần khẳng định giá trị của mình, được nhiều khách hàng trong nước và quốc tế biết đến và có thể nói khách hàng của chúng tôi đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Tọa lạc tại 55 Hoàng Diệu, Trang Sức Bạc Bạc đã dần trở thành một địa chỉ quen thuộc không những đối với khách hàng trong nước mà còn đối với du khách du lịch nước ngoài khi đến với Hội An. Sau những giờ phút tham quan phố cổ Hội An, xin quý khách đừng quên tìm kiếm cho mình và người thân những trang sức vàng bạc lâu bền và hấp dẫn tại địa chỉ

shop Biện Bạc của chúng tôi. Với sự đa dạng về mẫu mã và các tay thợ lành nghề, Biện Bạc Shop là một địa chỉ đáng tin cậy đối với quý khách. Nếu thời gian hẹn họp, nếu khách hàng của chúng tôi đã hài lòng với việc đặt hàng thì chúng tôi có thể gia công và gửi về nhanh chóng cho họ.

